

เทศน์อบรมฆราวาส ณ เชื้อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เมื่อปลายวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เทวบุตรเทวดา-อินทร์-พรหมเทศน์ให้ฟังหมดแล้ว

หลวงตาเฒ่าแก่เท่าไรยิ่งงานยุ่งนะ ไม่ว่างวันหนึ่ง ๆ งานยุ่งที่สุดเลย แก่เท่าไร ๆ งานยิ่งยุ่ง พวกวัวพวกควายแก่แล้วเขาปลดคราดปลดไถ ขำราชการแก่แล้วปลดเกษีณ พระนี่แก่แล้วยิ่งใช้ได้ไม่มีวันเกษียณเลย

วันที่ ๒๐ มกราคมไปเทศน์ที่อำเภอเฝ้าไร่ งานอะไรก็ไม่รู้ เทศน์นี้ก็ดูว่าในประเทศไทยนี้จะไม่มีใครเทศน์มากกว่าหลวงตานะ พระทั่วประเทศไทยที่เทศน์มากที่สุดก็คือหลวงตา มากจริง ๆ ออกเทบก็มาก ออกทางวิทยุก็มาก รู้สึกว่ามากจริง ๆ ประเทศไทยเรียกว่าหมด ในกรุงสยามก็กรุงเทพฯเทศน์สนามหลวงเลย สุดที่สนามหลวง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาครบหมดเลย เทศน์พ.ศ.เท่าไร (๒๕๔๔ ครับผม) ๒๕๔๔ เทศน์ที่สนามหลวงคนแน่นเลย เทศน์ชั่วโมง ๒๓ นาที เทศน์นาน คนมาก

เรียกว่าเทศน์กรุงสยามอันดับหนึ่งก็ที่สนามหลวง งานใหญ่ที่สุด มาครบหมดเลย ชาติก็นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรี ศาสนาก็พระเป็นพัน ๆ แน่นหมดสนามหลวง พระมหากษัตริย์ก็ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์มา เรียกว่าครบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้เวลาเทศน์ตั้งชั่วโมง ๒๓ นาที นานอยู่ ฟ้าหญิงท่านฟังเทศน์เรา ๒๐ กว่าครั้งนะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เวลามาเขาจัดให้ที่ประทับท่านก็ประทับ พอเราขึ้นธรรมาสน์ปีนี้ท่านปีบมานั่ง ทุกครั้งนะมาฟังเทศน์เรา

ท่านถวายองค์เป็นลูกบุญธรรมหลายปีแล้ว ตั้งพ.ศ.เท่าไรนะ (๒๕๓๘ ครับผม) พอมาปีบท่านก็เก่งเหมือนกันนะถามปัญหา เริ่มแรกละพอมาปีบท่านก็ถามปัญหาปุ๊บเลย ทางนี้ก็ตอบปุ๊บเลย ใส่กันปุ๊บเลย ตั้งแต่นั้นมาขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ จากนั้นมาอีกเลยขอถวายตัวเป็นลูกบุญธรรม เทศน์นี้ก็เรียกว่าหมด ครบเทศน์ เทศน์แต่พื้น ๆ ทะลุสุดยอดเลย เทศน์ให้ประชาชนทุกชั้นฟัง เทศน์สอนพระละที่เทศน์สุดยอดของธรรม เทศน์สอนประชาชนเป็นแกงหม้อใหญ่ เทศน์แบบแกงหม้อใหญ่ แกงหม้อเล็ก หม้อจิ๋วสอนพระ พระปฏิบัติล้วน ๆ นี้เรียกว่าแกงหม้อเล็ก หม้อจิ๋วฟัง ๆ เลย ธรรมมีหลายชั้น

เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละไม่เหมือนแต่ก่อน เทศน์ไปแล้วธาตุขันธ์ไม่อำนวย แต่ก่อนธาตุขันธ์ก็พร้อมทุกอย่างหมุนตัวเลยเชียวแหละ จนเจ้าของเองก็ได้เอะใจเจ้าของนะ ตอนกำลังยังหนุ่มยังน้อยอายุ ๔๐ กว่านั้นละเทศน์ เครื่องมือพร้อมหมดเลย เวลาเทศน์เสียงสดใสทุกอย่างพร้อม เวลาเทศน์เทศน์ธรรมะคือธรรมะเป็นชั้น ๆ ๆ เทศน์ธรรมะเริ่มแรก

ก็แกงหม้อใหญ่ เราจะพูดถึงเรื่องแกงหม้อใหญ่เทศน์ขนาดนี้ หม้อเล็กหม้อจิวๆ ฝุงๆ เลยแต่ก่อน เฉพาะเทศน์สอนพระนั่นละมีแกงหม้อเล็กหม้อจิว หม้อใหญ่ไม่มี ชัดใส่มรรคผลนิพพานๆ ฝุงๆ

แต่ก่อนธาตุชั้นธัมมานาย ทุกอย่างอำนาจหมด เทศน์ธรรมะสูงเท่าไรยิ่งไหลไปเลยเชียวนะจนรว เจ้าของก็ โอ้โห ขนาดนี้เชียวเธอ คือเวลาว่างๆ เอา เทปเปิดให้เราฟังหน่อยนะ มีแต่เราเทศน์ให้คนอื่นฟัง เอา เปิดเทปให้เราฟังหน่อย เทศน์ประเภทสอนพระนะ เทศน์สอนพระนี่ฝุงๆ ฝุงๆ เลยตลอดพอบแล้ว โอ้โห ขนาดนี้เชียวหรือ มันเหมือนปีนกลไล่นะ เนื้อธรรมยังไม่หมดลมหายใจหมดริบสูญลมหายใจตั้งพัวๆ ฝุงๆ นั่นละตอนธาตุชั้นดีเป็นอย่างนั้น มันพร้อม เดียวนี้ไม่ได้นะเทศน์อย่างนั้นตายเลย ไปไม่ไหวธาตุชั้นไม่อำนาจ เทศน์ไปไม่ได้แล้ว ถึงธรรมจะมีขนาดไหนก็มีเท่านั้นละ เครื่องมือใช้ไม่ได้แล้ว เลอะไปหมดเดี๋ยวนี้ ผิดกัน

เรียกว่าสุดขีดละเราการเทศน์ เรายุ่เรียกว่าสุดขีด ดูจะไม่ค่อยมีองค์ไหนเทศน์เหมือนเรานะ ไม่ใช่ยอตัว เทศน์มากที่สุดก็คือเรา เทศน์ธรรมะทุกชั้นๆ ถึงที่สุดก็คือเรา ถึงที่สุดของอรรถของธรรม ตั้งแต่ต้นพื้นๆ ฝุงๆ เชียวเวลาเทศน์ธรรมะชั้นสูง มันเร็วที่สุดนะธรรมะชั้นสูง ไม่ได้เหมือนธรรมะชั้นต่ำ ธรรมะสูงเท่าไรยิ่งฝุงๆ ฝุงๆ โห จนจะสลับแต่ธาตุชั้นดีแต่ก่อน ทุกวันนี้ไม่ได้ตายเลยถ้าเทศน์ นั่นละฟังชิทานทั้งหลายฟังการปฏิบัติมรรคผลนิพพาน

ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้ว ขอให้ดำเนินตามนั้นๆ จะรู้ตามนั้นเห็นตามนั้นจะแสดงออกได้ตามนั้นเลย ไม่มีอึดมีอั้นถ้าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้ว ธรรมอยู่ทางหนึ่งใจอยู่ทางหนึ่งเข้ากันไม่ได้นะ ใจอยู่ในนรก ธรรมอยู่นิพพานเข้ากันไม่ได้ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน ธรรมฉันทใจฉันทนั้น ใจฉันทธรรมฉันทนั้น ฝุงๆ เชียวละ นั่นมันต่างกันนะ ถ้าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนี้ฝุงๆ เชียว ถ้าธรรมอยู่ในนิพพานใจอยู่ในนรกเข้ากันไม่ได้

พอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกถึงตอนที่มาบวชที่แรก ฟังนะท่านทั้งหลาย หลวงตาจะเล่าเรื่องเทศน์ที่แรกให้ฟัง ทุกข์ที่สุดในชีวิตของพระ ได้พรรษาเดียว บวชพรรษาแรกนี้เรียนสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานจบ เรียนปาฏิโมกข์จบ ได้สวดปาฏิโมกข์ในกลางพรรษา พอออกพรรษาแล้วเขาทำบุญลานข้าวเขา คนนั้นก็ทำบุญลานข้าว คนนี้ทำบุญลานข้าว คนมากต่อมากมานิมนต์พระ พระหมดวัด ไม่มีพระให้เขา ก็เราเป็นหัวหน้าได้พรรษาเดียว พรรษาเดียวละเป็นหัวหน้า

คิดคำเทศน์ไหนก็ไม่ได้คิดนี่นะ ก็เรียนเป็นแต่สวดมนต์ สวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานจบ เรียนปาฏิโมกข์จบ สวดปาฏิโมกข์ในพรรษา พอออกพรรษาเขาก็จับไป

เทศน์ซี ไอ้ ทุกข์มากจริง ๆ ชีวิตของพระก็มีครั้งนั้นละ เราจำไม่ลืมนะทุกข์มากที่สุด ยังไม่ได้อะไร ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องเทศน์ ก็คิดตั้งแต่เรื่องสวดมนต์สวดพร เรียนจบไปตามนั้น ๆ พอออกพรรษาแล้วเขาจับไปเทศน์ มันไม่ได้มีอะไรจะเทศน์ละที่นี้ ทุกข์ที่สุดเลย โอ้ ฉันทนมนางเล็ดครึ่งแผ่นกลืนไม่ลง เข้าใจไหม จะเอาอะไรเทศน์ให้เขาฟัง

(กลัวเทศน์ไม่ถูกใช้ใหม่ครับ ได้หนึ่งพรรษา) ก็ฟังออกพรรษาก็ไปเทศน์ได้อะไร พอบวชมาแล้วก็เรียน ๗ ตำนานจบ ๑๒ ตำนานจบ เรียนปาฏิโมกข์จบ สวดปาฏิโมกข์ในกลางพรรษา พอออกพรรษาเขาก็จับไปเทศน์ละซี มันยังไม่ได้มีคาถาอะไรจะเอาอะไรไปเทศน์ นี่ละทุกข์มากที่สุด แค้น กลืนขนมนางเล็ดครึ่งแผ่นไม่ลง มันคับมันแค้นในหัวใจ นี่ละชีวิตของพระเรามีครั้งนั้นละทุกข์มากจริง ๆ ก็เทศน์ให้เขาฟังได้นะ คนเรามันจะตายจริง ๆ มันบั้นได้นะ มันบั้นไปจนได้นั้นละ พอออกมาแล้วห่มเพื่อนมาพูด พูดแหย่หรือพูดจริงก็ไม่ทราบนะ พอออกมาแล้ว โอ้ เทศน์ดีอยู่นะ อย่ามาพูดนะ กำลังโมโหเดี่ยวฆ่าคนได้ อ้าว..ก็ดีจริง ๆ นี่นะไม่น่าจะเทศน์ได้ขนาดนี้ ออยากตายหรือเราก็อ้วงั้น

พอไปถึงวัดเอากัณฑ์เทศน์ท่านเจ้าคุณอุบาลี เทศน์กัณฑ์ไหนดี ๆ เรามาท่องกัณฑ์นั้นคล่องเหมือนปาฏิโมกข์เลย เอาละไปไหนกูไม่ตายละที่นี้ กูได้กัณฑ์เทศน์กัณฑ์นี้แล้วกูจะเทศน์แต่แบบเดี๋ยวนี้นะ งานอะไร ๆ ก็ตามกูจะเอาอันนี้ขึ้นเทศน์ เรว่าอย่างนั้นนะ พอเรียนจบแล้วเลยไม่ได้เทศน์ จนกระทั่งคาถาอะไรที่กัณฑ์เทศน์จำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นี้ ท่องคล่องเหมือนปาฏิโมกข์นะ เลยไม่ได้เทศน์ ตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้

ที่นี้มันก็สุดยอดเทศน์สนามหลวงสุดแล้วใช้ใหม่ ที่ไหนก็หมดแหละเข้าถึงสนามหลวง ชาติ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ศาสนา พระเป็นพิน ๆ เต็ม มหา กษัตริย์ก็ฟ้าหญิงจุฬารมณเสด็จ ก็ครบแล้วชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พูดจริง ๆ นะ ไม่มี จะขนาดไหนก็ตามเถอะ จิตมันไม่มีอะไรห้วน มันครอบโลกธาตุแล้วจะเอาอะไรมาห้วน คนมามากมายขนาดไหนมันไม่ได้เคยคิด เหมือนอย่างเราคิดแต่ก่อนนะ จะเอาอะไรเทศน์ให้เขาฟัง ๆ ไม่มีอย่างนั้นนะ

พอขึ้นไปก็กำหนดจิตปั๊บดูปั๊บ ๆ รอบ ควรจะเทศน์ธรรมะชั้นใดให้ท่านเหล่านี้ ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ตามกำลังของตนเท่านั้น เรื่องที่ว่าเทศน์ได้-ไม่ได้ไม่มีเลย มันก็พลิกกันไปอย่างนั้น เวลาเทศน์ก็เรื่อยเลย สงเคราะห์คน ไม่ได้คิดว่าเทศน์ได้-ไม่ได้ ไม่มี อย่างนั้นไม่มี มีแต่สงเคราะห์โลกเท่านั้น ใครมาจำนวนมายน้อยเพียงไรให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันตามมากตามน้อยผู้มาฟังจะรับไปได้ แน่มันก็ไปอย่างนั้นเสีย มันไม่ได้ไปอย่างที่ว่าเทศน์ไม่ได้นะ มันพลิกไปอย่างนั้น เป็นเองในจิต

ต่อจากนั้นมาแล้วพูดไม่ได้ละ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเทศน์ให้ฟังหมดแล้ว
ทำไมเทศน์ให้มนุษย์ฟังไม่ได้ นั่นเอาละนะที่นี้ ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทวบุตรเทวดา
อินทร์พรหมหรือ เมื่อไม่เกี่ยวนั้นก็ไม่ต้องถึงเฉยๆ เหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่พบไม่เห็นกันเลย
ถ้ามากับมนุษย์ก็พูดเรื่องมนุษย์ ถ้าเวลาเกี่ยวกับพวกเทพนั้นมนุษย์ไม่ยุ่ง เข้าใจไหมละ
นี่ละมันเป็นแถวเป็นแนวมา ความรู้ความเห็นการเทศนาว่าการไปตามลำดับลำดับอย่าง
นี้ละ พวกเทวบุตรเทวดาเขาอยู่ใต้อำนาจของธรรม ธรรมเหนือหมด ทำไมจะเทศน์ให้
เขาฟังไม่ได้ โลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกแล้ว โลกอยู่ต่ำกว่าธรรม ทำไมธรรมจึง
สอนโลกไม่ได้ ธรรมสอนโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ขึ้นมาสอนโลกไม่ได้ซึ่ง
พระพุทธเจ้าสอนเป็นองค์แรกแล้วสอนโลก

ท่านทั้งหลายนิมนต์เรามาหลายครั้งหลายหนให้ฟังเสียนะ มันสมชื่อสมนามไหม
เขานิมนต์ไปเทศน์ทั่วประเทศไทย มันสมชื่อสมนามที่ไปเทศน์ให้เขาฟังไหมพิจารณา
ตั้งแต่จิตเต สุกิลิฏฐะ ไปเทศน์กินขนมนางเล็ดครึ่งแผ่นไม่หมด มันกลืนไม่ลง นั่นละ
เริ่มมาตั้งแต่นั้น จากนั้นมาก็เรื่อยๆ ปฏิบัติตัวเข้าไป ปฏิบัติทางด้านจิตใจเข้าไป กิเลส
ตัณหามันเหมือนขวากเหมือนหนาม เหมือนพินเหมือนไฟ มันล้อมรอบหัวใจ เผาหัวใจ

ที่นี้ธรรมก็เป็นตปธรรม น้ำคืออรรถคือธรรมชะล้างลงๆ เหล่านั่นสงบลงๆ
ธรรมขึ้นที่นี้ละ ที่นี้ธรรมก็ขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็ธรรมจำ ที่นี้เรื่องที่ว่าสกปรกโสมนมอยู่ที่
ไหนอยู่ในหัวใจมันออกหมด เหลือแต่ความจำภายในหัวใจแล้วกลัวอะไร นั่น แล้วกลัว
กับอะไร กลัวกับอะไร เมื่อธรรมเหนือโลกแล้วเรียกว่าโลกุตระธรรม แปลว่าธรรมเหนือ
โลก แล้วจะกลัวอะไรกลัวอะไร มีแต่ความเมตตาเท่านั้น ไปที่ไหนก็มีแต่ความเมตตา
ไม่มีอย่างอื่น

ที่จะว่าเทศน์ได้ ไม่ได้ไอ้โลกกิเลสตัณหาหยาบๆ สัว่มๆ ถานๆ นี้จะมาวัด
ธรรมได้หรือ ธรรมเหนือขนาดไหนแล้ว แล้วทำไมจะเทศน์สอนโลกไม่ได้ นั่นมัน
ต่างกันอย่างนั้น ท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลก เหนืออย่างนั่นเอง
ไปที่ไหนธรรมเหนือโลกตลอด ไม่มีธรรมว่าจะอยู่ได้โลก ทำจิตให้เป็นธรรม ธรรมกับใจ
ให้เป็นอันเดียวกันเป็นโลกุตระธรรม ธรรมเหนือโลกไปหมดเลย นั่นเป็นอย่างนั้นละ

(หลวงตามาเขื่อนเทศน์ได้ไพเราะเพราะพริ้ง ผมอยากให้หลวงตาเทศน์แรงๆ
กิเลสจะได้หายไปบ้าง) จะให้เทศน์แบบพ่อดากับลูกเขยหรือ พ่อตาตื่นแต่เข้าไปเผาไร
ส่วนใหญ่เผาเสร็จแล้ว ส่วนย่อยยังไม่เสร็จ ไปเก็บเผาส่วนย่อย ไปตั้งแต่เช้าจนสาย
กระทั่งตะวันเที่ยง เหลียวมองหาลูกสาวกับลูกเขยว่าเขาจะตามหลังมาตอนเข้ามาทำงาน
ด้วยกัน ที่ไหนได้ฟาตจนตะวันเที่ยงจึงได้สะพายกล่องเข้า(ข้าว) ต้อนแต่นๆ ไป มัน
โมโหมากที่สุดเลย จะว่าอะไรก็กลัวจะเกินเหตุเกินผล พอลูกสาวกับลูกเขยมาถึงแล้วก็

ว่า สุนีๆ จะพูดมากกว่านั้นก็ไม่ได้กำลังโมโห พอเห็นหน้าลูกเขยลูกสาวก็ว่า สุนีๆ ความหมายก็คือว่าทำไมมันถึงมาสายเอานักหนา กูกำลังจะตายกิวัวว แต่พูดออกไปไม่ได้มันโมโหมาก ก็มีแต่สุนีๆ เห็นหมูหมาเปิดไก่อีสุนี เวลามันหนักเข้ามาๆ มองเห็นอะไรก็มีแต่สุนีๆ

เขื่อนนี้ใช้ไปทางไหนบ้าง น้ำเราใช้ไปทางไหนบ้าง (ปล่อยไปลำน้ำพองไหลไปมหาสารคาม แล้วก็ร้อยเอ็ด) เปิดจากนี้ไปทางนี้ทางนี้ได้ประโยชน์หลายทางนะ ก็ดีอยู่เหตุผลของการสร้างเขื่อน ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างเราก็อยากทราบ (ปีนี้น้ำเต็มอ่างมาสองปีซ้อนแล้วรับตั้งแต่หลวงตามาน้ำดีมากเลย) โห้ พอหลวงตามาน้ำเต็มอ่างพวกนี้ว่ามันยังไ้กัน พวกสุนีๆ พอหลวงตามาน้ำเต็มอ่าง (พอหลวงตามาฝนฟ้าดีใจเลยลงมาเต็มอ่าง) ทยานาคก็จะเอามาอีก สุนี

(พยานาคมาฟังเทศน์จึงได้น้ำดี) เขาจะมาหรือไม่มาไอ้มนุษย์เต็มแผ่นดินไม่เห็นมันมานี่นะ มีแต่พยานาคมันอาจจะไม่มาก็ได้ เพราะมนุษย์มันไม่เห็นมา เราจะเก่งอะไรกว่าเขา เขาไม่มาก็ได้ พอพูดอย่างนี้เราระลึกถึงพ่อแม่ครูจารย์มัน ท่านอยู่บ้านสามผง ท่านเล่าให้ฟังเอง ชัดเจนมากนะ ท่านกำลังเทศน์สอนพระ พระจำนวนมาก พระที่บ้านสามผงพระตั้ง ๓๐-๔๐ ไปรุมท่านอยู่นั้น พอตกลงคืนมาสามทุ่มท่านเทศน์ให้พระฟัง เทศน์ไปจิตมันสงบไปบ๊อบออกไปนั่นเห็นพยานาคอยู่แม่น้ำสงครามนูนนะ พาบริษัทบริวารแห่มาขึ้นอยู่ฝั่งเป็นแถว

พยานาคขึ้นเป็นแถวขึ้นมาฟังเทศน์ท่าน ท่านกำลังเทศน์สอนพระอยู่ พวกพยานาคเต็มฝั่งแม่น้ำสงคราม ท่านเล่าให้ฟังเองชัดเจนมาก นูนเห็นไหมตั้งแต่พวกพยานาคเขาก็มาฟังเทศน์ ท่านเทศน์สอนพระ ทางนูน.โห้.ฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมาก พวกพยานาคฟังเทศน์หลวงปู่ฉันเรา เพราะใจท่านไม่ได้เหมือนใจเรา จำไปหมด มองไปไหนเห็นหมด

พอพูดอย่างนี้ก็มิวันหนึ่งท่านอาจารย์ฝั้น นี่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านนะ ธรรมดาครูบาอาจารย์องค์ไหนมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน เราจะไม่ละสายตาเลย องค์นี้มาท่านปฏิสังขรณ์ต้อนรับทั้งภายนอกภายในอย่างไรบ้าง องค์นี้มาท่านปฏิสังขรณ์ต้อนรับอย่างไรบ้าง เราจับให้ได้ทุกองค์ทีเดียว เพราะลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านมีเยอะ อย่างท่านอาจารย์ฝั้นลงมาเป็นลำดับลำดับ ท่านอาจารย์อ่อนใครต่อใครมา พอตีท่านอาจารย์ฝั้นท่านมีความรู้แปลกๆ ต่างๆ

พอท่านขึ้นไปท่านไปกราบ ทั้งพูดทั้งยิ้มนะ พอกราบลง เออ หอมอะไรแปลกๆ แต่ไม่ใช่รูป ท่านว่าอย่างนั้นนะ พูดแล้วท่านยิ้ม เออ ใช่แล้ว ท่านตอบกันเท่านั้นนะ พูดเท่านั้นละ เราก็จับเอาไว้ ใช่แล้วมันใช่อะไร คือท่านอาจารย์ฝั้นมานี้พวกรุกขเทพ

ทั้งหลายเต็มหมดมาอยู่แถวนี้ เวลาครูบาอาจารย์มาสนทนาธรรมเทศนาว่าการพวก รุกขเทพนะมากเต็มไปหมด มารอฟัง นี่ละที่ท่านอาจารย์ฝันท่านว่ามันหอมอะไรน้ำ แปลกๆ แต่ไม่ใช่รูป ท่านว่า ทางนั้นท่านตอบรับว่า เออ ใช่แล้ว เห็นไหมท่านตอบใช่ แล้ว คือใช่พวกเทพมา

พอได้โอกาสวันหลังโอกาสดี ๆ เราก็ไปกราบเรียนถามท่าน ที่พ่อแม่ครูจารย์พูด กับท่านอาจารย์ฝัน เวลาท่านอาจารย์ฝันขึ้นมา มากกราบท่านแล้วยิ้ม ๆ มันหอมอะไรน้ำ แปลก ๆ แต่ไม่ใช่รูป ท่านว่าอย่างนั้น ไม่ใช่หอมรูป แล้วพ่อแม่ครูจารย์ตอบว่า เออ ใช่ แล้ว นั้นมันหมายความว่าอย่างไร โห พวกรุกขเทพมาเต็มหมดเลยมาฟังเทศน์ ท่านฝัน ท่านพูดถึงเรื่องรุกขเทพ ท่านว่าใช่แล้ว ท่านตอบรับ เรายังตาบอดหูหนวกอยู่ จนกระทั่งปานนี้ยังไม่ลืมนะตา มันคงจะตายไปกับตาบอดแหละ มันคงไม่ตาดีหุดี เอา เท่านั้นละ

(คุณหมอมจะมากกราบขอขมาหลวงตาที่ได้ล่วงเกินไปครับ) ล่วงเกินอะไร ไปทับ หม้อทับไหวัดหลวงตาเธอ ก็เห็นหม้อไหดี ๆ อยู่นี่นะ เท่านั้นละ ให้อภัยทั่วโลก ดินแดน ไม่ให้มีโทษมีกรรมสำหรับกับหลวงตาไม่ให้มีเลย ให้อภัยทั่วโลกดินแดน

ธรรมลีมาที่นี้ เศรษฐีธรรมนะนี้ องค์นี้ละองค์เศรษฐีธรรมเจียบ ๆ มหาเศรษฐี ธรรมเจียบ ๆ บวชแล้วติดเราเหมือนปลิงติดขา สลัดไม่ออก ตั้งแต่บวชแล้วติดเราตลอด ไปไหนติดตลอดเลย แต่ผลของแก้ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีธรรมเจียบ ๆ มีธรรมใครไม่รู้ณะ เราเปิดให้เฉย ๆ ธรรมตาเราไม่เปิด เห็นเจียบเอาเสียนักหนา มันตายแล้วหรือธรรมลี เลยปลุกขึ้นมาเฉย ๆ นี่ธรรมลี เป็นเศรษฐีธรรมเจียบ ๆ กับเราติดจริง ๆ ตั้งแต่บวชแล้ว ไม่เคยปล่อยเลย ไปไหนติดตามตลอดเลย จนกระทั่งทุกวันนี้ไปไหนก็ติดไปด้วย มา คราวนี้ใครไปนิมนต์ ไม่นิมนต์ก็มาเอง ถ้าเราลงมาแล้วเป็นไม่อยู่บ้างตัวนี้ ไปกรุงเทพฯ ก็ ติดไปด้วย ไปไหนติดไปด้วย นี่ละเศรษฐีธรรม มีธรรมเจียบ ๆ ใครไม่รู้ณะ ถ้าเราไม่เปิด ให้อภัยไม่มีใครรู้เลย เราได้เปิดออกเสียบ้าง เศรษฐีธรรม ให้อภัยพระนะ

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ